

Số: /BC-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2021

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình triển khai thực hiện Đề án di dời các cơ sở giết mổ gia súc nhỏ lẻ, xen kẽ trong khu dân cư vào Nhà máy giết mổ động vật tập trung phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn**

Thực hiện Văn bản số 2251/SNN-CNTY ngày 27/8/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc đề nghị báo cáo tình hình hoạt động kiểm soát giết mổ sản phẩm động vật trên địa bàn huyện Tuy Phước.

Qua gần 02 năm triển khai Quyết định số 1736/QĐ-UBND ngày 11/05/2020 và Quyết định số 1113/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của UBND tỉnh về triển khai di dời các cơ sở giết mổ gia súc nhỏ lẻ, xen kẽ trong khu dân cư vào Nhà máy giết mổ động vật tập trung, Ủy ban nhân huyện báo cáo kết quả thực hiện như sau:

#### **I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN**

##### **1. Công tác chỉ đạo, điều hành**

- Nhằm thực hiện tốt công tác kiểm soát giết mổ sản phẩm động vật trên địa bàn huyện và triển khai có hiệu quả Đề án di dời các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ, xen kẽ trong khu dân cư vào Nhà máy giết mổ động vật tập trung phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, UBND huyện Tuy Phước đã xây dựng và ban hành Kế hoạch đưa các hoạt động giết mổ gia súc nhỏ lẻ, xen kẽ trong khu dân cư vào Nhà máy giết mổ động vật tập trung tại phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn; Quyết định thành lập Ban chỉ đạo và Tổ công tác liên ngành thực hiện Đề án; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

+ Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 13/5/2020 của UBND huyện triển khai thực hiện đưa các hoạt động giết mổ gia súc nhỏ lẻ, xen kẽ trong khu dân cư vào Nhà máy giết mổ động vật tập trung tại phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn;

+ Công văn số 559/UBND-NN ngày 13/5/2020 của UBND huyện về chính sách hỗ trợ giá dịch vụ giết mổ, phí kiểm soát giết mổ, phí vận chuyển đối với các hộ đưa gia súc vào Nhà máy giết mổ động vật tập trung;

+ Quyết định số 2845/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 của UBND huyện về việc thành lập Ban chỉ đạo và Tổ công tác liên ngành thực hiện Đề án di dời các cơ sở giết mổ gia súc nhỏ lẻ, xen kẽ trong khu dân cư vào Nhà máy giết mổ động vật tập trung tại phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn;

+ Công văn số 599/UBND-NN ngày 21/5/2020 của UBND huyện về việc triển khai thực hiện đưa các hoạt động giết mổ gia súc nhỏ lẻ, xen kẽ trong khu dân cư vào Nhà máy giết mổ động vật tập trung;

+ Thông báo số 71/TB-UBND ngày 21/5/2020 của UBND huyện về việc tổ chức thực hiện công tác giết mổ động vật tập trung trên địa bàn huyện Tuy Phước.

- Tập trung chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, thành lập Ban chỉ đạo, Tổ công tác thực hiện xây dựng Kế hoạch, phối hợp với Tổ Kiểm tra liên ngành của tỉnh, huyện tiến hành kiểm tra, giám sát và vận động các hộ giết mổ gia súc nhỏ lẻ, xen kẽ trong khu dân cư vào Nhà máy giết mổ động vật tập trung phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn và các hộ kinh doanh thịt heo tại các chợ trên địa bàn xã, thị trấn phải có dấu kiểm soát của cơ quan Thú y.

## **2. Công tác thông tin, tuyên truyền**

Để thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách, Kế hoạch di dời các cơ sở giết mổ gia súc nhỏ lẻ, xen kẽ trong khu dân cư vào Nhà máy giết mổ động vật tập trung đến toàn thể nhân dân và chủ các cơ sở giết mổ gia súc trên địa bàn huyện, UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao huyện phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, UBND các xã, thị trấn thường xuyên tổ chức đưa tin, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, cụ thể như sau:

- Hình thức tuyên truyền: Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao huyện tổ chức các chuyến xe lưu động để tuyên truyền trực tiếp; thường xuyên đưa tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh và huyện. Tổ chức treo 56 băng rôn ở các chợ, các trục đường chính trên địa bàn các xã, thị trấn. UBND các xã, thị trấn thường xuyên tổ chức đưa tin, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh địa phương.

- Nội dung tuyên truyền: Tuyên truyền theo nội dung Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 18/9/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác tổ chức, quản lý giết mổ động vật tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Định; Quyết định số 1736/QĐ-UBND ngày 11/5/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án di dời các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ, xen kẽ trong khu dân cư vào Nhà máy giết mổ động vật tập trung phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện xây dựng nội dung tuyên truyền dành cho đối tượng là các hộ giết mổ gia súc nhỏ lẻ, các hộ tiểu thương mua bán sản phẩm gia súc và người tiêu dùng.

- Thời gian tuyên truyền: Từ ngày 15/5/2020 cho đến khi công tác giết mổ động vật tập trung đi vào hoạt động ổn định.

## **3. Công tác kiểm tra các hộ giết mổ gia súc nhỏ lẻ, xen kẽ trong khu dân cư và các hộ kinh doanh thịt heo tại các chợ trên địa bàn huyện**

- Từ ngày 15/5/2020 đến ngày 31/12/2020 tổ chức thực hiện các nội dung sau:

+ Chỉ đạo Tổ công tác liên ngành huyện, xã phối hợp với Tổ công tác liên ngành của tỉnh tăng cường công tác kiểm tra các hộ hành nghề giết mổ gia súc nhỏ lẻ (*trừ 12 hộ đã tham gia giết mổ tập trung phường Nhơn Bình vì có 02 hộ là Huỳnh Quốc Chương và Nguyễn Trọng Tiết chuyển mổ heo tại Nhà máy phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn*). Qua công tác kiểm tra, Tổ liên ngành phát hiện 06 hộ vi phạm: Phước Hòa 02 hộ, Phước Sơn 01 hộ, Phước Hưng 03 hộ lập biên bản nhắc nhở các hộ giết mổ gia súc vi phạm thực hiện chủ trương di dời vào Nhà máy giết mổ động vật tập trung.

+ Tổ công tác liên ngành huyện, xã phối hợp với Tổ công tác của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh kiểm tra các hộ kinh doanh thịt heo tại các chợ trên địa bàn

huyện: phát hiện 12 hộ kinh doanh thịt heo không có dấu kiểm soát giết mổ của cơ quan Thú y. Tổ công tác liên ngành đã lập biên bản nhắc nhở gồm: Phước Hòa 01 hộ, Phước Hưng 06 hộ, Phước Quang 05 hộ.

- Từ đầu năm 2021 đến nay: Tổ công tác liên ngành của huyện tiếp tục duy trì việc kiểm tra các hộ đưa heo vào giết mổ tại Nhà máy phường Trần Quang Diệu; kiểm tra và nhắc nhở các hộ chấp hành nghiêm chủ trương của Nhà nước về đưa gia súc vào Nhà máy giết mổ tập trung.

## II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

### 1. Kết quả di dời các cơ sở giết mổ gia súc nhỏ lẻ, xen kẽ trong khu dân cư vào Nhà máy giết mổ động vật tập trung phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn

Đến nay, đã có 15/87 hộ giết mổ gia súc thuộc 7/12 xã, thị trấn (*trừ thị trấn Diêu Trì không có hộ giết mổ*) vào Nhà máy giết mổ động vật tập trung, trong đó: Phước Lộc 06 hộ, TT Tuy Phước 02 hộ, Phước Hiệp 01 hộ, Phước Thành 04 hộ, Phước Thuận 01 hộ, Phước Nghĩa 01 hộ. Số hộ còn lại tập trung ở 05 xã gồm: Phước Hưng, Phước Quang, Phước Sơn, Phước Hòa, Phước Thắng chưa thực hiện theo nội dung Quyết định số 1736/QĐ-UBND ngày 11/5/2020 của UBND tỉnh. Tổ Công tác liên ngành của huyện tổ chức vận động, thuyết phục những hộ giết mổ 1-2 con/đêm nếu thấy không đủ điều kiện thì chuyển đổi nghề, lấy thịt đã qua giết mổ tập trung ở các chợ đầu mối về bán lẻ, kiên quyết xử lý không để giết mổ nhỏ lẻ trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường.

### 2. Chính sách hỗ trợ cho các hộ có đưa heo vào Nhà máy giết mổ động vật tập trung

2.1. Chính sách hỗ trợ cho các hộ có đưa heo vào Nhà máy giết mổ động vật tập trung theo Quyết định số 1736/QĐ-UBND ngày 11/5/2020 của UBND tỉnh

Từ ngày 01/5/2020 đến ngày 31/12/2020, UBND huyện Tuy Phước đã thực hiện hỗ trợ công tác thông tin tuyên truyền, tháo dỡ, đập bỏ các lò thủ công, hỗ trợ công tác kiểm tra liên ngành và hỗ trợ vận chuyển heo cho 27 hộ tham gia giết mổ tại 02 Nhà máy là **706.100.000 đồng** (*Bằng chữ: Bảy trăm lẻ sáu triệu một trăm nghìn đồng*), trong đó, hỗ trợ công tác thông tin tuyên truyền **16.000.000 đồng**; tháo dỡ, đập bỏ các lò thủ công **78.000.000 đồng/26 hộ** (có 01 hộ không được hỗ trợ vì không có lò mổ thủ công); hỗ trợ công tác kiểm tra liên ngành **66.000.000 đồng**; hỗ trợ vận chuyển heo cho các hộ tham gia giết mổ tại 02 Nhà máy **546.100.000 đồng/27.429 con/27 hộ**.

2.2. Chính sách hỗ trợ cho các hộ có đưa heo vào Nhà máy giết mổ động vật tập trung theo Quyết định số 1113/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của UBND tỉnh

Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/8/2021, tổng số heo đã giết mổ tại Nhà máy phường Trần Quang Diệu là 6.621 con/15 hộ. UBND huyện Tuy Phước đã thực hiện chi hỗ trợ tiền vận chuyển heo cho các hộ tham gia vào Nhà máy từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/4/2021 là **57.340.000 đồng/5.734 con/15 hộ** và đang tiếp tục phối hợp UBND thành phố Quy Nhơn thực hiện chi hỗ trợ cho các hộ có đưa heo vào Nhà máy từ ngày 01/5/2021 đến 31/8/2021.

### 3. Nhận xét chung

- Thuận lợi: Được sự quan tâm, hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT và cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, UBND huyện, các phòng, ban chuyên môn và UBND các xã, thị trấn trong công tác di dời các cơ sở giết mổ gia súc nhỏ lẻ, xen kẽ trong khu dân cư và các hộ kinh doanh thịt heo tại các chợ trên địa bàn huyện. Công tác tuyên truyền, vận động các hộ giết mổ gia súc nhỏ lẻ, xen kẽ trong khu dân cư vào Nhà máy giết mổ tập trung và các hộ kinh doanh thịt heo phải có dấu kiểm soát giết mổ của cơ quan Thú y được triển khai thường xuyên với nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng. Công tác phối hợp tổ chức thực hiện kiểm tra các hộ giết mổ gia súc nhỏ lẻ, xen kẽ trong khu dân cư và các hộ kinh doanh thịt heo phải có dấu kiểm soát giết mổ của cơ quan Thú y được phối hợp chặt chẽ.

- Khó khăn: Mặc dù đã được Tổ công tác liên ngành của huyện tổ chức vận động, thuyết phục những hộ giết mổ chấp hành đưa gia súc vào giết mổ tại Nhà máy giết mổ tập trung. Tuy nhiên, hiện nay, còn nhiều hộ giết mổ gia súc nhỏ lẻ, xen kẽ trong khu dân cư chủ yếu ở các xã: Phước Hưng, Phước Quang, Phước Hòa, Phước Thắng và Phước Sơn chưa thực hiện cam kết di dời vào Nhà máy giết mổ tập trung với lý do: Đường quá xa, số lượng gia súc giết mổ ít, chi phí vận chuyển cao, số lượng tiêu thụ thịt ít... riêng địa bàn xã Phước Quang và Phước Hưng phải qua 02 trạm thu phí. Các hộ dân có nguyện vọng cam kết di dời, đưa heo vào Nhà máy giết mổ động vật tập trung sau khi Nhà máy giết mổ động vật tập trung tại xã Nhơn An, thị xã An Nhơn đi vào hoạt động.

### **III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ**

Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện dự án: Nhà máy giết mổ động vật tập trung tại xã Nhơn An, thị xã An Nhơn để di dời toàn bộ các hộ giết mổ động vật nhỏ lẻ, xen kẽ trong khu dân cư ở các xã: Phước Hưng, Phước Quang, Phước Hòa, Phước Thắng và Phước Sơn vào Nhà máy giết mổ động vật tập trung.

Trên đây là báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện Đề án di dời các cơ sở giết mổ gia súc nhỏ lẻ, xen kẽ trong khu dân cư vào Nhà máy giết mổ động vật tập trung phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn. Kính báo cáo UBND tỉnh và các sở, ngành có liên quan biết để chỉ đạo thực hiện./.

#### ***Nơi nhận:***

- UBND tỉnh;
- Sở NN&PTNT tỉnh;
- CT, PCT UBND huyện (đ/c Xuân);
- Phòng NN&PTNT huyện;
- PCVP-2;
- Lưu: VT, K<sub>1</sub>.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Ngọc Xuân**